

**BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH...**

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 1/2, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Dự hội nghị có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Tại hội nghị, đại biểu các sở, ngành, địa phương đã báo cáo công tác chuẩn bị đón tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, trong đó, chú trọng thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường hàng hóa cuối năm, bảo đảm cung ứng nguồn điện, xăng dầu, chăm lo đời sống cho công nhân, người lao động tại các doanh nghiệp. Các hoạt động thăm hỏi tặng quà cho các gia đình chính

sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh được thực hiện đầy đủ kịp thời. Các lực lượng chức năng, cơ quan, đơn vị cũng đã triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ. Chuẩn bị các điều kiện về nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, sinh phẩm y tế đáp ứng tốt công tác khám, cấp cứu, điều trị cho người bệnh. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, đặc biệt là công tác chuẩn bị tại các điểm bán pháo hoa đã được Bộ CHQS tỉnh và các địa phương chuẩn bị sẵn sàng...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo của các đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện các chỉ đạo của trung ương và tỉnh tháng đầu của năm 2024 cũng như công tác chuẩn bị tết Nguyên đán với nhiều nét mới.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động rà soát lại tất cả các nhiệm vụ đã và đang triển khai thực hiện, rõ người, rõ việc. Các ngành, địa phương chỉ đạo cần bảo đảm nhân lực, phương tiện, triển khai sản xuất vụ xuân đúng lịch thời vụ, chuẩn bị cho lễ trồng cây và ra quân sản xuất công nghiệp trong những ngày đầu năm mới, tạo khí thế ngày từ đầu năm, quyết tâm vượt qua những khó khăn thử thách, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra. Tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên toàn địa bàn, kiểm soát chặt chẽ các loại vũ khí tự chế, vật liệu nổ trái phép, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, lễ hội vui tươi, thiết thực, an toàn, tiết kiệm.

Nhìn nhận lại kết quả của năm 2023, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế từ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cần phải

được nghiêm túc nhìn nhận và khắc phục trong năm 2024. Đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng cần tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt Đảng, công tác đào tạo, bồi dưỡng kết nạp đảng viên. Trong phát triển kinh tế - xã hội cần đẩy mạnh tiến trình đô thị hóa, phát triển hạ tầng khu công nghiệp, Khu kinh tế, phát triển hệ thống nhà ở xã hội cho công nhân, thu hút các dự án đầu tư, các công trình giao thông trọng điểm, các cách thủ tục hành chính... Bên cạnh việc phát huy tốt các lợi thế sẵn có, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh đến việc nâng cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ của lãnh đạo các cấp ủy, các đơn vị, địa phương trong việc thu hút và đồng hành cùng nhà đầu tư vào địa bàn. Cả hệ thống chính trị đã xác lập tâm thế, quyết tâm, cần giữ vững, phát huy và nâng lên ở tầm cao mới trong năm 2024 và những năm tiếp theo để phát huy thành quả và vượt lên chính mình. Bước vào năm mới với tinh thần, khí thế, động lực mạnh mẽ hơn với sự tăng tốc, phát triển, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.

**TRINH CƯỜNG****ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY...**

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 1/2, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tới dự lễ kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024) và trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên Đảng bộ xã Minh Lăng (Vũ Thư). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch

thường trực HĐND tỉnh; Phạm Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Tại buổi lễ, Đảng bộ xã Minh Lăng đã tổ chức trao Huy hiệu Đảng đợt 3/2 cho 12 đảng viên, trong đó có 1 đảng viên được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi đảng, 1 đảng viên được nhận Huy hiệu 75 năm tuổi đảng; các đảng viên còn lại được nhận Huy hiệu từ 40 năm

đến 55 năm tuổi đảng. Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi đảng cho đồng chí Phạm Gia, sinh hoạt tại Chi bộ thôn Thanh Nội; Huy hiệu 75 năm tuổi đảng cho đồng chí Hoàng Đình Tiểu, sinh hoạt tại Chi bộ thôn Bùi Xá.

Thay mặt các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, đảng viên Tạ Thị Kim Thoa phát biểu bày tỏ niềm xúc động trước sự quan tâm, ghi nhận của Đảng đối với các đảng viên, nguyện hứa sẽ tiếp tục nêu cao

vai trò tiên phong, gương mẫu, đóng góp trí tuệ, sức lực cho sự nghiệp cách mạng; là tấm gương sáng trong xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong tổ chức đảng ở địa phương; giao đũa đảng viên trẻ, vận động gia đình, nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chung sức xây dựng Minh Lăng trở thành xã nông thôn mới nâng cao.

**THANH VÂN**  
(Đài TTTH Vũ Thư)**BAN TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH...**

(Tiếp theo trang 1)



Hòa thượng Thích Thanh Đức, Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy viên Hội đồng chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Thượng tọa Thích Thanh Hòa, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tặng quà, chúc tết UBND tỉnh.

các cấp xây dựng 20 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh trao khoảng 1.000 suất quà tặng nạn nhân chất độc da cam, bệnh nhân tại Bệnh viện Da liễu Thái Bình, Bệnh viện Tâm thần Thái Bình... Cùng với thực hiện tốt hoạt động Phật sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và các chức sắc, tín đồ Phật tử trên địa bàn còn thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Nhân dịp đón xuân Giáp Thìn 2024, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và các tăng, ni, Phật tử luôn mạnh khỏe, bình an. Đồng chí mong muốn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết, chung sức đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh xây dựng Thái Bình ngày càng phát triển.

Trước mắt triển khai hiệu quả các hoạt động, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của các tăng, ni, Phật tử và nhân dân trong dịp tết bảo đảm các quy định của pháp luật.

Thay mặt các tăng, ni, Phật tử trong tỉnh, hòa thượng Thích Thanh Đức và Thượng tọa Thích Thanh Hòa cảm ơn lãnh đạo UBND tỉnh, các cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã quan tâm, giúp đỡ và ủng hộ các hoạt động Phật giáo trong thời gian qua. Đồng thời bày tỏ tiếp tục điều hành các hoạt động tôn giáo diễn ra đúng quy định pháp luật, thuận tụy tôn giáo, đặc biệt là vận động tăng ni, Phật tử đón tết cổ truyền của dân tộc trong không khí vui tươi, đầm ấm, tiết kiệm.

\* Sáng ngày 1/2, đồng chí Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã thân mật đón tiếp Trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Đức, Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam, Chứng

minh Ban Trị sự GHPG tỉnh đến thăm, chúc tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Đức gửi lời cảm ơn đến các lãnh đạo tỉnh cũng như Ủy ban MTTQ tỉnh luôn dành sự quan tâm, hỗ trợ, đồng hành cùng GHPG Việt Nam trong suốt thời gian qua. Đồng thời thông tin tình hình hoạt động Phật sự năm 2023, chúc sức, chúc việc, Phật giáo thực hiện tốt phương châm hành đạo "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội"; tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội, tham gia các phong trào thi đua yêu nước; đồng thời chúc Ban Thường trực, cán bộ, công chức MTTQ các cấp trong tỉnh đón tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 vui tươi, hạnh lạc, vạn sự cát tường.

Trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Đức bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục đồng hành cùng GHPG Việt Nam cùng Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh, từ đó tạo điều kiện thuận lợi đối

với các hoạt động Phật sự và sinh hoạt tôn giáo đúng theo quy định.

Thay mặt lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trân trọng ghi nhận những đóng góp của Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh cùng Phật tử trên địa bàn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Mong muốn thời gian tới, các vị chức sắc, chức việc tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tuyên truyền, vận động, kêu gọi tín đồ Phật giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, công tác an sinh xã hội, các chủ trương chung của tỉnh, phong trào xây dựng "Chùa cảnh 4 gương mẫu", cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"... đồng góp hiệu quả vào sự phát triển chung của tỉnh nhà, xây dựng quê hương văn minh, giàu đẹp; đồng thời gửi lời chúc tốt đẹp đến các vị chức sắc, chức việc và đồng bào tín đồ Phật giáo trong tỉnh luôn đoàn kết và đón xuân Giáp Thìn năm 2024 may mắn, an lành, thành công.

**TRAO QUÀ TẾT...**

(Tiếp theo trang 1)

Cũng trong buổi trao quà, Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng đã trao nhiều phần quà cho trẻ em của làng chài thôn Cao Bình.

\* Chiều ngày 1/2, Công đoàn ngành giáo dục phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Thái Thụy tổ chức trao quà tết cho đoàn viên, cán bộ, nhà giáo, người lao động đang công tác tại các cấp học trên địa bàn huyện Thái Thụy. 130 suất quà đã được lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động tỉnh và lãnh đạo huyện Thái Thụy trao đến tay đoàn viên, cán bộ, nhà giáo, người lao động.

\* Sáng ngày 1/2, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật tỉnh, Công ty King OCOPS tổ chức chương trình "Xuân tình nguyện - tết yêu thương".

Tại chương trình, 40 suất quà đã được các đơn vị trao cho thanh niên khuyết tật. Món quà tuy nhỏ nhưng thể hiện sự quan tâm của các đơn vị đối với những người không may mắn trong cuộc sống, nhằm hỗ trợ thanh niên khuyết tật và gia đình thêm điều kiện vui xuân, đón tết.

\* Ngày 1/2, Thành đoàn Thái Bình phối hợp với các đơn vị trao tặng 148 suất quà cho các cựu thanh niên xung phong, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trong đó, Hội Doanh nhân trẻ trao 60 suất quà với tổng trị giá 24 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh thành phố Thái Bình, Thành đoàn Thái Bình trao 88 suất quà, tổng trị giá 44 triệu đồng cho các cựu thanh niên xung phong trên địa bàn thành phố Thái Bình.

\* Sáng ngày 1/2, Huyện đoàn Vũ

Thư tổ chức chương trình "Xuân sum vầy - tết chia sẻ" và tặng quà cho thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tham gia chương trình, các em thiếu niên, nhi đồng được thưởng thức nhiều tiết mục văn hóa, văn nghệ mang không khí sôi nổi của ngày tết cổ truyền. Đặc biệt, các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được nhận 115 suất quà tết do Công ty TNHH Bao bì Hương Sen, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Vũ Thư (Agribank Vũ Thư) trao tặng. Trong đó, Công ty TNHH Bao bì Hương Sen trao tặng 65 suất quà, Agribank Vũ Thư trao tặng 50 suất quà.

Nhân dịp này, Huyện đoàn Vũ Thư trao danh hiệu "học sinh 3 tốt" cho 18 học sinh THPT, trao tặng bản đồ Việt Nam cho các tổ chức cơ sở đoàn trong huyện nhằm hưởng ứng cuộc vận động "Tự hào một dải non sông" do Trung ương Đoàn phát động.

**Truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho Thượng úy Đỗ Văn Tú**

Chiều ngày 1/2, Công an tỉnh tổ chức lễ trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho đồng chí Thượng úy Đỗ Văn Tú, sinh năm 1998, cán bộ Công an thị trấn An Bài (Quỳnh Phụ).

Trước đó, vào hồi 21 giờ 50 phút ngày 22/9/2023, Trung úy Đỗ Văn Tú đang trong ca trực, nhận được tin báo tại khu vực 5, thị trấn An Bài xuất hiện đối tượng nghi vấn có hành vi trộm cắp, đồng chí Tú đã báo cáo chỉ huy và được phân công xuống địa bàn để xác minh nguồn tin. Trong quá trình xác minh, bất ngờ đối tượng rút dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào người đồng chí Tú, gây thương tích nặng sau đó nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do các vết thương quá nặng,

**GẶP MẶT CÁC ĐỒNG CHÍ NGUYỄN LÃNH ĐẠO...**

(Tiếp theo trang 1)

Nhân dịp chuẩn bị đón tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, sáng ngày 1/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh qua các thời kỳ đang cư trú trên địa bàn tỉnh. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Sau khi nghe thông tin một số kết quả nổi bật của tỉnh năm 2023 và 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; lĩnh hướng phát triển, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh đến hết nhiệm kỳ và các giai đoạn tiếp theo, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những kết quả mà tỉnh đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, đặc biệt đánh giá cao sự đổi mới tư duy, quyết liệt, linh hoạt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các đồng chí lãnh đạo tỉnh đương nhiệm và của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ cũng tham gia góp ý đối với một số nội dung, lĩnh vực cụ thể như: cần quan tâm hơn nữa đến vấn đề đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng văn minh, hiện đại gắn với đô thị hóa; thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển đô thị, phát triển nhà ở; tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, triển khai mạnh mẽ hơn nữa công tác xúc tiến, thu hút đầu tư

và hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi số; mở rộng không gian phát triển kinh tế hướng ra biển; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ mong các đồng chí lãnh đạo tỉnh đương nhiệm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để Thái Bình phát triển nhanh, bền vững, khẳng định uy tín, vị thế trong khu vực đồng bằng sông Hồng nói riêng, cả nước nói chung.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đồng thời tiếp thu, lĩnh hội các ý kiến đóng góp của các đồng chí để cùng với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy với quyết tâm cao nhất lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã sâu phân tích một số kết quả nổi bật mà tỉnh đã đạt được trong năm qua và một số định hướng chiến lược của tỉnh trong thời gian tới. Đồng chí mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ tiếp tục quan tâm, theo dõi, đóng góp ý kiến, kinh nghiệm quý báu của mình để cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, xây dựng Thái Bình phồn vinh, giàu đẹp.

Nhân dịp chuẩn bị đón tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kính chúc các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh cùng gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang, thịnh vượng.

**ĐÀO QUYÊN****ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...**

(Tiếp theo trang 1)

cùng phát triển giữa khu vực Kyushu, các doanh nghiệp Nhật Bản với Thái Bình.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Thái Bình luôn mở cửa chào đón các nhà đầu tư Nhật Bản đến học tập đầu tư, trong đó ưu tiên, khuyến khích đầu tư vào các lĩnh vực như nông nghiệp, công nghiệp công nghệ cao, dự án có giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường. Để giúp các nhà đầu tư Nhật Bản thuận

lợi hơn trong quá trình nghiên cứu đầu tư, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Trung tâm Hỗ trợ, Xúc tiến đầu tư và phát triển tỉnh làm đầu mối, kết hợp với các sở, ngành liên quan cung cấp thông tin, tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp Nhật Bản; trân trọng mời lãnh đạo các doanh nghiệp, tập đoàn của Nhật Bản đến làm việc trực tiếp cụ thể để tăng cường thêm sự hiểu biết, tin cậy, mở ra cơ hội hợp tác đầu tư thực chất trong thời gian tới.

**Triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2024**

Sáng ngày 1/2, Sở Tài chính tổ chức hội nghị đánh giá công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023 và triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2024.

Năm 2023, trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn nhưng ngành tài chính đã chủ động điều hành tài chính - NSNN linh hoạt, ứng phó hiệu quả, kịp thời; cần đổi bảo đảm nguồn lực hỗ trợ quá trình phục hồi và phát triển kinh tế cũng như bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Tổng thu NSNN thực hiện hơn 24.300 tỷ đồng, tăng 15,7% so với dự toán; tổng thu ngân sách địa phương thực hiện hơn 22.400 tỷ đồng, tăng 33,8% so với dự toán, trong đó tổng thu nội địa đạt hơn 9.810 tỷ đồng, đạt 86,5% dự toán. Tổng chi cần để ngân sách địa phương thực hiện gần 18.800 tỷ đồng, đạt 112% dự toán, tăng 12% so với năm 2022, trong đó chi đầu tư phát triển đạt gần 9.700 tỷ đồng, tăng 35% so với dự toán, chi tiêu dùng thường xuyên đạt gần 8.900 tỷ đồng, đạt 97% dự toán, tăng 12% so với năm 2022.

**MINH HƯƠNG**

Với mục tiêu phấn đấu thu NSNN năm 2024 vượt dự toán từ 5% trở lên, thời gian tới, Sở Tài chính tiếp tục tham mưu UBND tỉnh tăng cường các biện pháp đẩy mạnh công tác thu ngân sách; theo dõi diễn biến và chủ động khai thác tối đa các nguồn thu nhất là nguồn thu mới phát sinh, nguồn thu còn dư địa; có giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu hiệu quả, bền vững; tích cực chống thất thu thuế, chống chuyển giá, thu hồi nợ thuế đúng, theo kịp yêu cầu phát sinh từ thực tiễn. Bên cạnh đó, Sở Tài chính cũng chủ động tham mưu điều hành ngân sách linh hoạt, quản lý chi ngân sách trong phạm vi dự toán được giao; tăng cường công tác cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra tài chính, kịp thời phát hiện các sai phạm trong quản lý và sử dụng ngân sách; thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính trong cơ quan; đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực, sách nhiễu, gây phiền hà, bức xúc cho người dân, doanh nghiệp...